

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ รวมถึงศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 327 คน จาก 1,790 ครัวเรือน ได้มาโดยการคำนวณตามสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ ใช้สถิติ t-test (Independent Samples) และใช้ F-test (One Way ANOVA) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพบว่ามีความแตกต่างจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจะได้นำเสนอผลการวิจัย ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านงานสวัสดิการและสังคม ด้านการศึกษา ด้านงานสาธารณสุข ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ และด้านการส่งเสริมอาชีพ ตามลำดับ

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า

2.1 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศที่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามอายุที่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานสาธารณสุข แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบรายละเอียดจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านการส่งเสริมอาชีพ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคพืช ควรจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล และควรส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อให้ประชาชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีรายได้ไว้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ด้านงานสวัสดิการและสังคม พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

และควรจัดสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับเข้าสู่อาเซียน เช่น ครูภาษาอังกฤษ และควรสนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารให้ศูนย์ข่าวสารตำบลอย่างเพียงพอ

ด้านงานสาธารณสุข พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดให้มีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก เช่น การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบท และควรจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้านกายาเสพติดเป็นประจำทุกปี และควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย เช่น การสร้างลานกีฬาชุมชน การสร้างสวนสุขภาพประจำตำบล

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีประเด็นที่น่ายกมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงได้จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเป็นประจำและต่อเนื่อง และยังได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงส่งผลให้ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ โอสแคมป์ (Oskamp. 1977 : 119-133) กล่าวว่า ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Personal Experience) คือ บุคคลได้รับความรู้สึก และความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรง เป็นการกระทำหรือพบเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ โดยตนเอง ทำให้เกิดเจตคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ รัตนาพร สาระวิถี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวบ่อ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ สุธี โกสิทธี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า มีการปฏิบัติงานภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ กรรณก ทิพย์แสง (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ จตุพล เจริญรัญญากร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ภาพรวมมีการดำเนินงานในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ เฉลียว เกษจันทร์ทิวา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเห็นด้วยว่าเทศบาลตำบลภาชีมีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ เพชรรัตน์ ทองหยอด (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันต่างได้รับการบริการจากการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์อย่างเท่าเทียมกัน เช่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย เช่น การสร้างลานกีฬาชุมชน ก่อสร้างสวนสุขภาพตำบลโนนสวรรค์ รวมถึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพด้านภัยยาเสพติดเป็นประจำทุกปี ดังที่ กิตติ ตูทธิสัมพันธ์ (2542 : 12 - 13) ได้กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไป คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ อวัยวะ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของอวัยวะต่าง ๆ คุณภาพสมอง

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ เพชรรัตน์ ทองหยอด (2555 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศต่างกัน มีบริหารจัดการแตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันต่างได้รับการถึงการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ที่เหมือนกัน เช่น ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับประชาชน รวมถึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักและผูกพันกัน จึงทำให้ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังที่ โอสแคมป์ (Oskamp. 1977 : 119-133) พบว่า ปัจจัยด้านพันธุกรรมจะมีผลต่อระดับความก้าวร้าวของบุคคลซึ่งจะมีผลต่อการศึกษาเจตคติหรือความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ได้ ปัจจัยด้านร่างกาย เช่น อายุ ความเจ็บป่วย และเจตคติของบุคคล เช่น คนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมมักจะเป็นคนที่มีอายุมาก เป็นต้น

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ เพชรรัตน์ ทองหยอด (2555 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุต่างกัน มีบริหารจัดการแตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์มีการสนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารให้ศูนย์ข่าวสารตำบล ได้จัดหน่วยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกหมู่บ้าน รวมถึงได้จัดให้มีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และได้จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการให้บริการที่เท่าเทียมกันในทุกหมู่บ้าน จึงทำให้ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่างกันมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน ดังที่ จิรายุ ทรัพย์สิน (2540 : 19 – 20) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะคิดและความคิดเห็นต่อกลุ่ม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติของแต่ละบุคคล เนื่องจากบุคคลจะต้องมีสังคมและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ จะได้รับการถ่ายทอดและมีแรงกดดันจากกลุ่ม

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ กรรณก ทิพย์แสง (2555 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นที่ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับการดำเนินงาน ดังนี้

1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล เพื่อรองรับเข้าสู่อาเซียน เช่น หารูสอนภาษาอังกฤษ

1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพทางการเกษตร เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ปราชญ์

และควรส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น อบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ

1.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพื่อช่วยให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและได้ปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่

1.2 จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบประเด็นที่ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับการดำเนินงาน ดังนี้

1.2.1 เพศ ควรมีการจัดอบรมสัมมนา เพศชายและเพศหญิง ร่วมกันในเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครือข่ายสุขภาพ การออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา เพื่อให้เพศชายและเพศหญิงมีความเข้าใจในงานส่งเสริมสุขภาพ

1.2.2 อายุ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของอายุที่แตกต่างกัน เช่น ส่งเสริมอาชีพเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น ปลูกแตงกวา และถั่วฝักยาวในอายุไม่เกิน 30 ปี และ 31-40 ปี

1.2.3 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่ต่างกัน ควรส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ เช่น การทำรูป การทำขนม

1.3 จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นที่ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช

1.3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล เช่น หากครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

1.3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

1.3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

1.3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว

1.3.5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ควรจัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรทำการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.3 ควรศึกษาการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมอาชีพ เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาต่อไป